
sþ. 97. Fyrirspurn [89. mál]
til iðnaðarráðherra um Vesturlínu.

Frá Þorvaldi Garðari Kristjánssyni.

Hvað líður framkvæmdum við háspennlínu frá Hrútatungu í Hrútafirði að
Mjólká í Arnarfirði og tengingu Vestfjarða við aðalraforkukerfi landsins fyrir árs-
lok 1979, svo sem ráð var fyrir gert við stofnun Orkubús Vestfjarða?


